

Số: /KH-SKHCN

Hà Nam, ngày tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động “Tháng cao điểm” thực hiện công tác dân vận nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023)

Thực hiện công văn số 365-CV/ĐUK, ngày 26/9/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm thực hiện công tác dân vận.

Căn cứ công văn số 1946/UBND-VXNV, ngày 06/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh triển khai Tháng cao điểm thực hiện công tác dân vận; sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm thực hiện công tác dân vận của Sở như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Thông qua các hoạt động “Tháng cao điểm” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/10/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần, trách nhiệm, tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong cơ quan về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động tổ chức “Tháng cao điểm” phải được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức.

II. Nội dung hoạt động chính

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động về Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, về tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận

trong tình hình mới; Kết quả thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng về công tác dân vận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/10/2013 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 09/11/2021 và Quy chế số 05-QC/TU ngày 09/12/2021 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về công tác dân vận, gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối tổ chức, triển khai các nội dung của kế hoạch này; tổng hợp gửi báo cáo về Ban Dân vận Tỉnh uỷ theo quy định.

2. Giao phòng Quản lý chuyên ngành thường xuyên cập nhật các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Ban Chỉ đạo về công tác dân vận và các hoạt động Tháng cao điểm thực hiện công tác dân vận trên Website của Sở.

3. Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai kế hoạch này tới cán bộ, công chức, viên chức và lao động của đơn vị mình.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng cao điểm” thực hiện công tác dân vận nhân kỉ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023) của Sở Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ ;
- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu : VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tất Nhiên